

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Công tác triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn 1150/SVHTT-QLVHGĐ ngày 19/7/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định về việc xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Tuy Phước báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Việc xây dựng và nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa là một trong những nội dung cốt lõi của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TĐĐKXDĐSVH), nhằm xây dựng các gia đình và cộng đồng dân cư văn minh, có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phát huy truyền thống, đạo lý dân tộc, kinh tế ổn định và từng bước phát triển... Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện Tuy Phước đã được các cấp lãnh đạo quan tâm và nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, không ngừng mở rộng về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thành tựu của Phong trào đã góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuy Phước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, góp phần vào sự phát triển toàn diện của huyện.

- Để triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Văn bản số 848/VHCS-NSVH ngày 30/11/2018 của Cục Văn hóa cơ sở về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, UBND huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn những quy định cụ thể, chi tiết về thời gian, nguyên tắc đăng ký, bình xét; Hình thức đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu; tiêu chí, thang điểm, quy trình xét tặng; điều kiện khen thưởng,... danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.

- Công tác tuyên truyền về thực hiện các danh hiệu văn hóa được thực hiện xuyên suốt từ huyện tới cơ sở, các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên

truyền trực tiếp qua tập huấn, họp dân...Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phong trào cho các công chức văn hóa – xã hội các xã, thị trấn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện. Công tác phối hợp được các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phong trào các cấp, phát huy tích cực trong tổ chức thực hiện việc đăng ký, xét tặng các danh hiệu văn hóa.

- Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” được đông đảo cán bộ, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia; các gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa luôn ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao chất lượng. Việc đăng ký thi đua và bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa được thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định thang điểm, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định; Hướng dẫn số 1261/HD-BCĐ ngày 14/9/2021 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về Hướng dẫn thời gian bình xét. Việc đăng ký các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện trước ngày 30/01 và bình xét đề ra thực hiện trước ngày 20/12 hàng năm. Hiện nay, toàn huyện có 49.240/51.501 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,61% trên tổng số gia đình đăng ký toàn huyện.

- Phong trào xây dựng làng, thôn, khu phố văn hóa, trong những năm qua, tiếp tục phát triển rộng khắp và từng bước đi vào chất lượng, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn và đô thị ngày càng đổi mới; đến nay, đã có 101/101 khu dân cư đăng ký xây dựng thôn, khu phố văn hóa. Kết quả phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa có 101/101 khu dân cư được công nhận bảo lưu danh hiệu Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 100%.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Việc triển khai thực hiện Nghị định 122 của Chính Phủ trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổng hợp, thống kê báo cáo, xét tặng danh hiệu và giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” hàng năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

+ Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định có hướng

dẫn về mức chi hỗ trợ hoạt động của Phong trào ở khu dân cư là giao cho Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, hiện nay theo Nghị định 122 toàn bộ công tác triển khai đăng ký, xét tặng danh hiệu và giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đều giao cho Trưởng khu dân cư nên khó khăn cho việc chi kinh phí tổ chức, thực hiện.

+ Theo trình tự xét tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” hàng năm: UBND cấp xã căn cứ bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của khu dân cư để tổng hợp danh sách khu dân cư đủ điều kiện bình xét; triệu tập cuộc họp bình xét. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, UBND cấp xã lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận “Khu dân cư văn hóa”.

Theo trình tự xét tặng Giấy khen “Khu dân cư văn hóa”: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tặng Giấy khen “Khu dân cư văn hóa”.

Như vậy, khi tuân thủ theo đúng trình tự xét tặng danh hiệu và giấy khen “Khu dân cư văn hóa” và đúng thời gian quy định thì Ban Chỉ đạo Phong trào cấp huyện không có thời gian cho công tác thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” của các địa phương được đề nghị xét tặng danh hiệu và giấy khen. Điều này ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng và chất lượng của danh hiệu và giấy khen “Khu dân cư văn hóa”.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn huyện. UBND huyện Tuy Phước báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Văn hóa và Thể thao;
- CT, PCT.UBND huyện (Đ/c Tân);
- Phòng VH-TT huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Tân